

ประกาศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2/2564

ตามที่สำนักงานฯ ได้มีประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 12 ฉบับ ในปี 2563 และ 1 ฉบับในปี 2564 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรของสำนักงานฯ ในสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยในขณะนี้ ยังมีความไม่แน่นอน และเนื่องด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือ ศบค. ยังคงให้พื้นที่ กทม. เป็นเขตเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำนักงานฯ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของบุคลากร รวมถึงผู้มาติดต่อภายในสำนักงานฯ ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นควรกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2/2564 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือให้บุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ไม่เกินร้อยละ 90 ของวันทำการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และให้เดินทางมาปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ เฉพาะที่จำเป็น โดยบุคลากรของสำนักงานฯ จะต้องเสนอวันที่จะปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ผ่านระบบที่สำนักงานฯ กำหนด และรายงานแผนการปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ต่อผู้บังคับบัญชาในช่วงสัปดาห์แรกเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่งานบุคคล และให้บุคลากรของสำนักงานฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่สำนักงานฯ กำหนด

2. ขอให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างใช้บริการจาก Google Maps โดยทำการเปิด Location History บน Google Maps ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านเพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทาง หรือการดาวน์โหลด Application ตามที่ ศบค. และส่วนราชการขอความร่วมมือ ซึ่งข้อมูลการเดินทางดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เป็นการส่วนตัว ท่านไม่จำเป็นต้องนำมาเผยแพร่หรือรายงานต่อสำนักงานฯ แต่อย่างไร ยกเว้นกรณีที่ท่านหรือผู้ใกล้ชิดติดเชื้อ หรือมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่างๆ ที่ท่านเดินทางไป หรือตามที่ส่วนราชการร้องขอ

3. ให้บุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติตนตามประกาศ ฉบับที่ 1-12 ของปี 2563 และฉบับที่ 1 ของปี 2564 ในส่วนที่ไม่ขัดต่อประกาศฉบับนี้ต่อไป

4. ให้ ผสนช. เป็นผู้ให้คำปรึกษาและวินิจฉัยประเด็นการดำเนินงานตามประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้บุคลากรของสำนักงานฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะนำพาตนเองไปติดเชื้อ ให้ติดตามข่าวสารข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างใกล้ชิด สวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมืออยู่เสมอ คนที่มีความเสี่ยงควรพบแพทย์ และให้ทุกคนปฏิบัติตามประกาศและข้อแนะนำของ ศบค. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ให้ประกาศนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564



(นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)